

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
KHÓA XIII, NHIỆM KỲ 2021- 2026

Họ và tên: Lữ Ngọc Bình; sinh ngày 18/7/1968

Quê quán: Xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thường trú: Tổ 1, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi ở hiện nay: số 222 đường Võ Thị Sáu, tổ 5, phường Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tôi vinh dự được cử tri nơi công tác đề nghị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử và Ủy ban bầu cử tỉnh phân công ứng cử tại đơn vị bầu cử số 18 gồm các xã, phường phía bắc thị xã Đức Phổ, cũng là nơi sinh ra và lớn lên. Trước hết cho gửi lời chân thành cảm ơn đến các cơ quan có liên quan, xin gửi đến các đồng chí và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

1. Bản thân tôi nhận thức rằng, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo luật định, giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của hội đồng nhân dân.

2. Được giới thiệu ứng cử tại địa bàn thị xã Đức Phổ, địa phương giàu truyền thống cách mạng và đang chuyển mình mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới và phát triển, là trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội phía nam của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng trong tổng thể phát triển của tỉnh nhà. Tôi ý thức rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của mình trước cử tri và nhân dân. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ kế thừa và phát huy thành quả của các nhiệm kỳ trước, phát huy kinh nghiệm, năng lực, trí tuệ của bản thân, đề xuất đổi mới phương thức hoạt động của HĐND tỉnh theo hướng thiết thực,

hiệu quả, dân chủ, hướng về cơ sở; thực hiện tốt trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ với cử tri, thực hiện tốt trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng và biểu quyết quyết định cơ chế, chính sách thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân; tích cực tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp về những vấn đề mà cử tri kiến nghị, quan tâm. Thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình toàn khóa của Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra và nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.

Trong quá trình hoạt động, với tinh thần sát dân, gần dân, trọng dân, vì vậy tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, nhất là cử tri nơi tham gia ứng cử; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên tinh thần dân chủ và cầu thị, lắng nghe chân thành, thấu đáo những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị các cấp, các ngành xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm góp phần quyết sách đúng đắn và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tại các kỳ họp, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các chương trình, nghị quyết của HĐND và chất vấn các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị để được làm rõ, xử lý có hiệu quả, đúng pháp luật. Ngay sau mỗi kỳ họp có trách nhiệm thông báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến nội dung các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua đến Nhân dân và vận động Nhân dân nghiêm túc thực hiện các nghị quyết đó, để nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống.

Với vai trò, trách nhiệm là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nếu tôi được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, trước hết là chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo; chú trọng các giải pháp hướng nghiệp, dạy nghề và khuyến khích khởi nghiệp, giải quyết tốt việc làm, hạn chế thất nghiệp, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng là một khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra; trong đó chú trọng đúng mức đến đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh theo vị trí việc làm; ban hành các cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.v.v...

3. Bản thân tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phải luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập để nâng cao năng lực, trình độ; có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển của tỉnh; năng động, sáng tạo, nỗ lực nghiên cứu, tìm tòi, thực sự đổi mới, cải tiến lề lối phương pháp làm việc, xứng đáng với vai trò đại biểu của Nhân dân.

Tôi mong muốn được cử tri các địa phương nơi tôi ứng cử, cũng như cử tri và Nhân dân trong tỉnh thường xuyên theo dõi, chia sẻ và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để tôi hoàn thành trọng trách nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho.

Tôi cam kết thực hiện Chương trình này với tinh thần quyết tâm và chân thành nhất./.

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 5 năm 2021

NGƯỜI ỨNG CỬ

Lữ Ngọc Bình